

สารพันปัญหา?

ชัย เฮคเตอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ขอไฟส่องสว่างถนนหลวง ถึง ชัย เฮคเตอร์ สารพันปัญหา

ผมใช้เส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 319 เส้นทางหนองขอม-พนมสารคาม ระหว่าง อ.พนมสารคาม ผ่าน อ.ศรีมโหสถ และ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นประจำตลอดเส้นทางเมื่อผ่านแหล่งชุมชน หรือจุดสำคัญจะมีไฟส่องสว่างตลอดทาง แต่ที่มีปัญหาคือเส้นทางที่ผ่านแถวอบต.ไผ่ชะเลียด อ.ศรีมโหสถ บางจุดไม่มีไฟส่องสว่าง หรือมีแล้วแต่ไฟดับตลอดทาง ระยะทางหลายกิโลเมตร

โดยเฉพาะช่วงที่ทำการ อบต.ไผ่ชะเลียด วัดและโรงเรียนวัดไผ่งามตรงจุดที่เป็นทางโค้งมืดสนิท



การเดินทางยามค่ำคืนอันตรายมาก เพราะมีสิทธิเกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าใช้ความเร็ว เพราะมองทางแทบไม่เห็น

จึงขอฝากให้ทางหลวงช่วยปรับปรุงติดตั้งหรือช่วยซ่อมแซมไฟส่องสว่างให้ผู้สัญจรยามค่ำคืนได้ปลอดภัย.

รักพงษ์ เมืองไผ่ดงหวาน

ตอบ คุณรักพงษ์

พิกัดที่แจ้งมาน่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ "หมวดการทางศรีมโหสถ" ก็คงต้องฝากให้ผู้เรื่องนี้ด้วย หรือถ้าต้องใช้งบฯการติดตั้งไฟส่องสว่างก็น่าจะทำเรื่องขอการสนับสนุนเสนอผ่านทางแขวงทางหลวงปราจีนบุรี ช่วยเสนอเรื่องเสนอโครงการให้ได้เพราะเป็นหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานถนนหนทางที่ผู้คนใช้สัญจรเดินทางต้องหมั่นตรวจสอบดูแลอยู่แล้ว

หรือถ้าทาง ผู้ว่าฯ วรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรี จะช่วยเป็นเจ้าภาพประสานให้อีกแรงก็จะคงดี!

ชัย เฮคเตอร์

ถนนมืดอันตราย ขอบทางหลวงติดตั้งไฟทาง
 ภาครัฐกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำช่วยค่าไฟทั่วถึงเท่าเทียม
 แรงงานจัดคิวคนไทย รับคิวพื้นที่ท่องเที่ยว

■ “อุเทน” ชี้รัฐช่วยค่าไฟต้องทั่วถึง-เท่าเทียม

ช่วงอากาศร้อนแต่ละครัวเรือนมีการเรียกร้องค่าไฟฟ้ามากขึ้น ขณะที่ทางรัฐบาลโดยกรม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟทีถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อย่างไรก็ดีอีกมุมมอง คุณอุเทน ชาตภิญโญ อดีตหัวหน้าพรรคคนไทยผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 17 เห็นว่า เป็นมาตรการที่ดีใจหทัยไม่ถูกต้อง เพราะที่ลดค่าเอฟทีให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็กไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา 4 เดือนแม้ต้องการช่วยเหลือค่าครองชีพ แต่การกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำจากจำนวนการใช้ไฟฟ้านั้นเหมือนมุ่งช่วยเหลือเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยหรือผู้มีรายได้น้อย โดยไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริง

เพราะบางครัวเรือนที่มีรายได้น้อยก็อาจมีผู้อยู่อาศัยอยู่มาก จนมีการใช้ไฟฟ้ามากตามไปด้วย ที่สำคัญเกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนในกลุ่มอื่นที่ต่างก็เสียภาษีให้กับประเทศชาติ และต่างก็ได้รับความเดือดร้อน



“เป็นมาตรการเลือกปฏิบัติ สร้างความเหลื่อมล้ำเพราะไม่ว่าคนจนคนรวยรัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะเสนอว่าหากต้องการช่วยค่าครองชีพในส่วนค่าไฟฟ้าจริงต้องกำหนดให้ทุกครัวเรือนใช้ไฟฟรีถึง 81 หน่วย หรือขณะที่ครัวที่ใช้ไฟฟรีครัวเรือนละ 10 หน่วยส่วนที่มากกว่านั้นให้เสียค่าไฟในอัตราขั้นบันไดจะเท่าเทียมทั่วถึงและชอบธรรม และจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานไปในตัว”

ทั้งนี้ คุณอุเทนยังบอกด้วยว่า หลายปัญหาที่พบเห็นในกรุงเทพฯ จะนำมากำหนดเป็นนโยบาย

ในการแก้ไข และนำเสนอต่อประชาชนต่อไป โดยจะมีการเปิดเวทีใหญ่ปราศรัย วันที่ 17 พ.ค.นี้ ที่วงเวียนใหญ่เพื่อนำเสนอแนวทางต่างๆ หากได้รับเลือกเข้าไปทำงานในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ!

ชัย เฮคเตอร์

■ แรงงานเร่งเพิ่มทักษะคนไทยหนุนท่องเที่ยว

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน รมต.สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้นางฉวีรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตร “การควบคุมปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย” ให้ผู้ประกอบการอาชีพมวยไทยใน จ.เพชรบุรี รองรับการท่องเที่ยวและเปิดประเทศและส่งเสริมให้ประเทศเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล

โดยมีนางฉวีรัตน์ นวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) น.ส.อากาศร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เพชรบุรี ร่วมงาน

นางฉวีรัตน์ กล่าว ว่า รัฐบาลและกระทรวง มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน การมีงานทำ และให้ความสำคัญแรงงานคุณภาพ สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ การท่องเที่ยวอย่าง ชะอำ หัวหิน จุดหมาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ ของไทย





นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกรวมการนวดแผนไทยหลายหลักสูตร เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดน้ำมันหอมระเหย นวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ การนวดอโรมา การนวดหน้าเพื่อความงาม โดยปี 2564 ฝึกรวมแล้ว 1,847 คน และในปี 2565 มีเป้าหมาย 2,000 คน

สนใจฝึกรวมติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4.

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th